

Số: 580 /CTr-TCTHADS

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự,
thi hành án hành chính năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, Nghị quyết số 110/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và Quyết định số 3011/QĐ-BTP ngày 25/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) năm 2024 của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS ban hành Chương trình hành động thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2024 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định rõ các nội dung và nhiệm vụ chủ yếu nhằm cụ thể hóa, thực hiện các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, THAHC năm 2024 của Bộ Tư pháp.

2. Yêu cầu

- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp trong công tác THADS, THAHC. Xác định đúng, đầy đủ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, bảo đảm tính toàn diện và đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu về THADS, THAHC của Bộ, ngành Tư pháp.

- Đảm bảo tính khả thi trong phân công thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện và tình hình về tổ chức, hoạt động và chức năng của các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương. Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, cơ quan trong Hệ thống THADS trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả giữa Tổng cục THADS và các cơ quan liên quan trong và ngoài Bộ Tư pháp, với cấp ủy, chính quyền địa phương.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kịp thời khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích; chấn chỉnh những lệch lạc, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, chính sách, văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong công tác THADS, THAHC

a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Thủ trưởng các cơ quan THADS địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cùng cấp thường xuyên, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách về công tác THADS, THAHC:

- Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác THADS, THAHC, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028”; các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Tư pháp và của chính quyền địa phương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để triển khai có hiệu quả trong lĩnh vực THADS, THAHC.

- Các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022; Kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; Chương trình hành động số 87-CTr/BCSD ngày 28/6/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023 - 2026 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Hệ thống THADS.

- Quán triệt, triển khai, phổ biến để tất cả các công chức trong Hệ thống THADS hiểu sâu, hiểu rõ để thực hiện đúng, đầy đủ, hiệu quả Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo các yêu cầu:

+ Phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, đoàn thể trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực THADS; tránh tình trạng triển khai, quán triệt qua loa, hình thức.

+ Coi trọng việc thông tin một cách hệ thống, đảm bảo thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên của từng cơ quan THADS đối với những vấn đề cốt lõi, trọng tâm đặt ra trong Quy định 132-QĐ/TW. Quan tâm việc khái quát những vấn đề chung thuộc phạm vi toàn hệ thống và liên hệ, bám sát với thực tiễn và tình hình của từng đơn vị, địa phương. Việc quán triệt, triển khai phải chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ, học tập nghiêm túc; chú trọng giáo dục cho cán bộ, đảng viên về ý thức học tập trên tinh thần “lười học tập Nghị quyết của Đảng cũng là biểu hiện của sự suy thoái”, xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập bằng nhiều hình thức. Sinh hoạt thường xuyên trong Chi bộ, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị về các trường hợp có thể dẫn đến vi phạm Quy định 132-QĐ/TW. Thường xuyên tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm như tổ chức các diễn đàn, hoạt động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan đơn vị trong việc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt; kịp thời biểu dương những tổ chức, đơn vị, công chức có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc; nhắc nhở, phê bình các tổ chức, cá nhân có biểu hiện hình thức trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện.

b) Tổng cục THADS tham mưu Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch thực hiện Quy định 132-QĐ/TW; tham mưu Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Quy định 132-QĐ/TW trong Ngành Tư pháp.

Tổng cục THADS chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục và Thủ trưởng các cơ quan THADS xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 132-QĐ/TW phù hợp với tình hình thực tiễn tại các đơn vị và phù hợp với lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương.

Nghiên cứu, xây dựng cẩm nang về những việc cần phải làm và những việc cần phải tránh để không vi phạm Quy định 132-QĐ/TW trong Hệ thống THADS. Nội dung cẩm nang ngắn gọn, thuận tiện tra cứu với nhiều phương thức, trên nhiều nền tảng trực tuyến.

2. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế

2.1. Đối với Tổng cục Thi hành án dân sự

a) Huy động tối đa nguồn lực của Hệ thống THADS, các đơn vị trong và ngoài Bộ tham gia xây dựng Luật THADS (sửa đổi) và Nghị định sửa đổi Nghị định số 62/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020.

- Đảm bảo thể chế hoá đầy đủ các định hướng, nhiệm vụ liên quan đến THADS, THAHC tại các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về THADS, THAHC như Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chỉ thị số 04-CT/TW, Quyết định số 17/QĐ-TTg.

- Tổ chức thảo luận, trao đổi trong toàn Hệ thống THADS, các đơn vị thuộc bộ, các bộ, ngành liên quan về các vấn đề vướng mắc, khó khăn, bất cập và các giải pháp hoàn thiện; xác định trách nhiệm của các cơ quan tổ tụng trong công tác THADS theo tinh thần của Chỉ thị số 04-CT/TW; thống nhất quan điểm trong Hệ thống THADS về phương án xã hội hóa một số hoạt động THADS với cơ chế bảo đảm và lộ trình phù hợp.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học toàn diện liên quan đến pháp luật về THADS; kế thừa kết quả nghiên cứu khoa học trước đây và tiếp tục khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực trạng công tác THADS; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tổ chức hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến các chuyên gia, các ngành, các cấp về các chính sách, giải pháp sửa đổi.

- Tăng cường học hỏi, thu thập các thông tin, tư liệu, kinh nghiệm quốc tế về THADS thông qua trao đổi trực tiếp, tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội nghị trực tuyến với các cơ quan THADS của các quốc gia, các tổ chức quốc tế, chuyên gia nước ngoài.

- Huy động sự tham gia của các đồng chí có kinh nghiệm trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và công tác quản lý ngành đã và đang công tác tại Tổng cục THADS (bao gồm các đồng chí đã nghỉ hưu, chuyển công tác), các nhà khoa học, các đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong công tác THADS tại các cơ quan THADS; các đồng chí đang công tác tại các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước có liên quan trong và ngoài Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND và Ban chỉ đạo THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đảm bảo các phương án đề xuất hoàn thiện thể chế có căn cứ chính trị, pháp luật, khoa học, lý luận, thực tiễn, khả thi, tạo được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị.

b) Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thể chế hoá các định hướng, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến trình tự, thủ tục thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chức vụ theo yêu cầu của Chỉ thị số 04-CT/TW, Kế hoạch số 18-KH/BCSD ngày 06/8/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW.

c) Tiếp tục tham mưu giúp Bộ Tư pháp nghiên cứu hoàn thiện các quy định của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ triển khai thi hành Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm

sát nhân dân tối cao, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, đề xuất tháo gỡ các vướng mắc, bất cập có liên quan trong các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Phá sản, Luật Trọng tài thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định về quản lý, xử lý vật chứng, tài sản, giám định tư pháp, định giá tài sản... để giải quyết các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.

d) Tham mưu giúp Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu, báo cáo đề xuất xem xét, kiến nghị tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tố tụng hành chính và THAHC trên cơ sở kết quả tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC.

đ) Tham mưu Bộ trưởng Bộ Tư pháp sớm ban hành các Thông tư, Đề án, văn bản thuộc thẩm quyền theo Kế hoạch công tác năm 2024 của Tổng cục THADS. Rà soát các Quy trình, Quy chế nội bộ, kịp thời ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp.

2.2. Đối với Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh

a) Tham gia có trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả vào quá trình góp ý, xây dựng Dự án Luật THADS (sửa đổi), Nghị định sửa đổi Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và các văn bản khác theo tiến độ, kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS.

b) Chủ động tham mưu, cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin về các chính sách của Dự án Luật THADS (sửa đổi) cho Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tại địa phương để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong hệ thống chính trị.

c) Rà soát các Quy trình, Quy chế nội bộ, kịp thời ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung những nội dung không phù hợp. Hoàn thành chậm nhất trong tháng 5/2024.

2.3. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện

Chi cục trưởng chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại điểm a và c mục 2.2 nêu trên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

3. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành

3.1. Đối với Tổng cục Thi hành án dân sự

a) Tham mưu Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp

- Báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC được Quốc hội giao; lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện các biện pháp, giải pháp, phối hợp với ngành Tư pháp nâng cao hiệu quả công tác THADS, THAHC.

- Thường xuyên phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ngành, địa phương trong hoàn thiện thể chế, pháp luật về THADS, THAHC, thống nhất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành một số vụ việc phức tạp.

- Ban hành văn bản chỉ đạo Hệ thống THADS chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về các nội dung còn hạn chế, nhất là công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên cơ sở kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra đối với Cục THADS thành phố Cần Thơ.

- Kiểm tra công tác chấp hành pháp luật tổ tụng hành chính và THAHC; tổ chức làm việc trực tiếp với UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất giải pháp tạo sự chuyên biến trong kết quả THAHC.

b) Các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục tiếp tục quan tâm, nắm chắc, nắm sát tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của những địa bàn được phân công phụ trách, trong đó, chú trọng đến những địa bàn còn nhiều tồn tại, kết quả đạt thấp để kịp thời chỉ đạo hoặc tổ chức làm việc trực tiếp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho các cơ quan THADS trong việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

c) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục:

- Chủ động duy trì và có các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Tổng cục, Bộ để kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực công tác của Tổng cục, của hệ thống THADS, nhất là trong xây dựng, hoàn thiện thể chế và trong hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ.

- Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, giữ mối liên hệ thường xuyên với các cơ quan THADS địa phương, chủ động nắm bắt tình hình về những khó khăn, vướng mắc, kịp thời phát hiện những địa bàn có kết quả thi hành án chưa đáp ứng yêu cầu hoặc quá trình tổ chức thi hành án có vi phạm, thiếu sót, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro phát sinh trách nhiệm bồi thường để tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục giải pháp tháo gỡ khó khăn; đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, thiếu sót.

d) Tổ chức làm việc trực tiếp, trực tuyến, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch công tác về THADS, THAHC, nhất là tại các đơn vị yếu kém, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho địa phương, chú trọng việc xử lý tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan THADS địa phương; ban hành các văn bản chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ tại cơ quan THADS;

đ) Chỉ đạo Tổ công tác về chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; Tổ công tác về chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố

cáo phức tạp kéo dài tích cực hoạt động, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

e) Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm trong Hệ thống THADS Công điện số 280/CD-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

g) Thông báo kết quả THADS, THAHC hàng quý và những tháng cuối năm tới các cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

h) Quán triệt, yêu cầu công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống THADS tuyệt đối tuân thủ Quy chế phát ngôn của cơ quan, đơn vị mình, không phát ngôn, tiết lộ thông tin tiêu cực, chưa qua xác thực trên mạng xã hội.

3.2. Đối với Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm các Chương trình, Kế hoạch công tác về THADS, THAHC tại cơ quan, đơn vị.

b) Thường xuyên tổ chức các buổi làm việc, chỉ đạo, tự kiểm tra, kiểm tra các cơ quan THADS trên địa bàn để đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.

c) Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, kịp thời và hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tuân thủ nghiêm túc chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, công vụ trong hoạt động tổ chức của cơ quan, đơn vị. Phát huy trách nhiệm, vai trò người đứng đầu của Thủ trưởng Cục THADS trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác trên địa bàn, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị.

Củng cố và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và lề lối làm việc đáp ứng yêu cầu của mô hình quản lý tập trung thống nhất theo hệ thống ngành dọc. Thường xuyên kiểm soát, kiểm đếm, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo Kế hoạch công tác năm và chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

d) Rà soát lại toàn bộ các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm sát, kiểm toán liên quan đến đơn vị, cá nhân đơn vị thuộc diện quản lý của Cục, Chi cục trực thuộc, đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Đối với các kiến nghị liên quan đến thẩm quyền quản lý, xử lý của Tổng cục THADS, của Bộ Tư pháp thì phải kịp thời báo cáo về Tổng cục THADS để xem xét theo đúng quy định của pháp luật.

đ) Thông báo kết quả THADS, THAHC hàng tháng của các Chi cục đến cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

e) Cục trưởng chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm nhiệm vụ tại điểm e và h mục 3.1 nêu trên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Cục.

3.3. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện

Chi cục trưởng chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại điểm e, h mục 3.1 và điểm a, c, d mục 3.2 nêu trên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Chi cục.

4. Công tác chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức thi hành án

4.1. Đối với Tổng cục Thi hành án dân sự

a) Đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn nghiệp vụ theo hướng nội dung hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể, đúng quy định pháp luật, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện. Kịp thời thông tin, phản hồi cho các Cục THADS có đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ về tình hình, tiến độ nghiên cứu, xử lý các vụ việc phức tạp, cần thống nhất ý kiến liên ngành. Tiếp tục nghiên cứu việc sửa đổi Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ THADS trong nội bộ ngành THADS.

b) Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho Chấp hành viên, công chức hệ thống THADS trong các lĩnh vực pháp luật về dân sự, kinh tế và xử lý vi phạm hành chính để đảm bảo việc áp dụng đầy đủ, thống nhất các quy định pháp luật trong tổ chức thi hành án.

c) Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết thực tiễn thông qua các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Tổng cục THADS, phản ánh, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lựa chọn những vụ việc điển hình hoặc các quy định pháp luật chưa chặt chẽ để thống nhất hướng dẫn, thực hiện chung trong toàn Hệ thống hoặc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định pháp luật.

d) Rà soát, tổng hợp tất cả các vướng mắc, khó khăn trong việc thi hành án tín dụng ngân hàng, như các vấn đề về thẩm định quá cao, tài sản hình thành trong tương lai, công nhân, người nghèo vay vốn công ty tài chính với lãi suất quá cao, hòa giải chỉ có 01 bên tham gia, kê biên mà tổ chức tín dụng không giao giấy tờ... Tham mưu Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp có giải pháp tăng cường phối hợp với Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương để kịp thời chỉ đạo khắc phục.

Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước để thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức tín dụng không phối hợp với cơ quan THADS trong xử lý tài sản bảo đảm để thi hành các khoản thu cho tổ chức tín dụng.

đ) Định kỳ hàng quý làm việc trực tiếp với các đơn vị có các vụ việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Phân công các đơn vị nghiệp vụ chủ động theo dõi tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án lớn, phức tạp, như vụ Vạn Thịnh Phát, vụ Alibaba, vụ AIC, vụ Việt Á... để hướng dẫn, chỉ đạo các Cục THADS phối hợp với cơ quan tố tụng nắm rõ tình hình đương sự, tài sản, đề nghị Tòa án xử lý các tài sản chung, điều phối, phân công tổ chức thi hành...

e) Thành lập Tổ công tác để thường xuyên giám sát và kiểm tra đột xuất các trường hợp thực hiện đăng tải thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng/Trang thông tin điện tử THADS và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Vụ Nghiệp vụ 1 phân công 01 công chức kiêm nhiệm hằng ngày theo dõi, giám sát việc đăng tải công khai thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, chấm điểm, thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng/Trang thông tin điện tử THADS và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản để nắm thông tin, kịp thời phát hiện những bất thường, sai phạm trong công tác này để tham mưu Lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo Tổng cục phụ trách chấn chỉnh, xử lý.

g) Vụ Nghiệp vụ 3 nghiên cứu, tham mưu các giải pháp về quản lý nhà nước nhằm hạn chế phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước trong THADS. Tham mưu, chỉ đạo các địa phương:

- Tăng cường các biện pháp kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tổ chức thi hành án của Chấp hành viên nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật là nguyên nhân dẫn tới bồi thường nhà nước;

- Chủ động chỉ đạo các cơ quan THADS địa phương giải quyết hoặc phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân các cấp để giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn để bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, của người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và xử lý nghiêm trường hợp lợi dụng bồi thường nhà nước để trục lợi cá nhân.

h) Chỉ đạo hệ thống THADS thực hiện đúng, đủ trách nhiệm theo dõi THAHC và chấp hành pháp luật tố tụng hành chính theo quy định. Tập trung nghiên cứu, tham mưu để Bộ Tư pháp, Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, ưu tiên thi hành ngay các vụ việc đã rõ; tăng cường tham mưu, chỉ đạo kiến nghị xem xét trách nhiệm đối với những trường hợp cố tình kéo dài, không thi hành án hành chính.

Kiểm tra tình hình thực hiện theo dõi THAHC và chấp hành pháp luật tố tụng hành chính ở một số cơ quan THADS. Thường xuyên tổ chức các buổi làm việc và các đoàn kiểm tra liên ngành công tác THAHC tại các địa phương có số lượng vụ việc THAHC lớn, phức tạp, kéo dài nhằm xác định rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp bảo đảm thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính.

Tham mưu để Bộ Tư pháp, Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan trong công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC, trong đó có nội dung phối hợp tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục phụ trách lĩnh vực và phụ trách địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, tổ chức hiệu quả các nhiệm vụ trên đối với đơn vị phụ trách và địa bàn phụ trách.

4.2. Đối với Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh

a) Đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn nghiệp vụ tại Cục và đối với các Chi cục trực thuộc theo hướng nội dung hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể, đúng quy định pháp luật, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục trong việc hướng dẫn nghiệp vụ và việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành án. Nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ THADS trong nội bộ ngành THADS.

b) Tuyệt đối không lợi dụng việc xin hướng dẫn nghiệp vụ để trì hoãn, kéo dài thời gian thi hành án, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của các bên đương sự. Kịp thời báo cáo các vụ việc có kiến nghị của Viện kiểm sát mà cơ quan THADS không nhất trí.

c) Tổng hợp, báo cáo đầy đủ các vướng mắc, khó khăn về thể chế, chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình tổ chức thi hành án theo chỉ đạo của Tổng cục THADS. Chủ động đề xuất, báo cáo các vấn đề đề nghị Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS chỉ đạo giải quyết.

d) Phân công Lãnh đạo Cục trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả tổ chức thi hành án của các Chi cục phụ trách. Định kỳ hàng tháng làm việc với các Chi cục trực thuộc về tình hình, tiến độ thi hành án, nhất là các việc đấu giá, xử lý tài sản. Thành lập các đoàn công tác đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn hỗ trợ các Chi cục còn nhiều hạn chế, kết quả đạt thấp.

đ) Tập trung chỉ đạo tổ chức thi hành án, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, cụ thể:

(i) Đối với án đang thi hành:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành dứt điểm số việc trọng điểm đã được Tổng cục THADS phê duyệt theo đúng quy định tại Quyết định 907/QĐ-TCTHADS ngày 29/8/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS quy định về tiêu chí xác định việc THADS trọng điểm.

- Chú trọng thực hiện đúng pháp luật về xác minh trong THADS làm cơ sở cho việc áp dụng biện pháp cưỡng chế đúng pháp luật, như:

+ Thực hiện xác minh đúng thời hạn quy định, đầy đủ, chặt chẽ, chính xác. Lưu ý đảm bảo thực hiện xác minh đối với tài sản mà bản án, quyết định của tòa đã tuyên kê biên, xử lý tài sản bảo đảm hoặc cơ quan tố tụng đã có quyết định kê biên.

+ Yêu cầu người phải thi hành án kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án; kê khai rõ loại, số lượng tiền, tài sản hoặc quyền tài sản; tiền mặt, tiền trong tài khoản, tiền đang cho vay, mượn; giá trị ước tính và tình trạng của từng loại tài sản; mức thu nhập định kỳ, không định kỳ, nơi trả thu nhập; địa chỉ, nơi cư trú của người chưa thành niên được giao cho người khác nuôi dưỡng; khả năng và điều kiện thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

+ Thực hiện xác minh đầy đủ tại các cơ quan có chức năng phù hợp với nội dung cần xác minh; tuyệt đối không vi phạm các lỗi thường gặp, như tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng nhưng chỉ xác minh tại cấp xã, không xác minh tại cơ quan có thẩm quyền đăng ký; xác minh qua đại diện thôn, tại tổ dân phố mà không có xác nhận của UBND cấp xã. Kiểm tra, rà soát kỹ thông tin, xác minh lại tài sản, tài khoản do các cơ quan cung cấp, tránh trường hợp áp dụng luôn biện pháp xử lý dẫn đến xử lý sai, như chỉ căn cứ vào giấy chứng nhận để ra quyết định kê biên mà không tiến hành xác minh, khảo sát.

+ Nghiên cứu kỹ kết quả xác minh, tài liệu, hồ sơ để kịp thời áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, hoặc loại trừ các tài sản không xử lý được, như tài sản không thuộc diện được chuyển nhượng, nếu có đấu giá thành thì cũng không giao được tài sản, phải hủy kết quả đấu giá.

- Chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết để thi hành dứt điểm bản án, quyết định:

+ Đảm bảo biện pháp cưỡng chế phải tương ứng với nghĩa vụ và các chi phí thi hành án, đồng thời, không được lấy lý do khoản tiền phải thi hành ít hơn nhiều so với tài sản duy nhất cần phải kê biên để không kê biên, xử lý. Loại trừ một số lỗi thường gặp trong kê biên tài sản như: Việc phân chia không làm giảm đáng kể giá trị của tài sản nhưng vẫn kê biên, xử lý toàn bộ quyền sử dụng đất, tài sản dẫn đến khiếu nại; Không kê biên đồng bộ các tài sản bảo đảm theo bản án, quyết định mà kê biên từng tài sản, dẫn đến thời gian xử lý tài sản bị kéo dài; Kê biên tài sản là quyền sử dụng đất nhưng không yêu cầu người phải thi hành án, người đang quản lý giấy tờ về quyền sử dụng đất nộp các giấy tờ đó cho cơ quan THADS theo quy định tại Điều 111 Luật THADS; Giao bảo quản tài sản chưa đúng quy định tại Điều 58 Luật THADS, như người phải thi hành án không có ở địa phương nhưng biên bản kê biên vẫn ghi giao tài sản cho người phải thi hành án tiếp tục quản lý đến khi có quyết định của cơ quan THADS; giao bảo quản cho nơi không đủ điều kiện bảo quản...

+ Thủ trưởng cơ quan THADS chỉ đạo, hướng dẫn trong việc ra quyết định cưỡng chế và cưỡng chế THADS theo đúng quy định, tránh tình trạng lúng túng trong thực hiện trình tự, thủ tục cưỡng chế và xây dựng kế hoạch cưỡng chế.

+ Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong cưỡng chế THADS. Không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo không đúng nhằm trì hoãn việc cưỡng chế THADS.

- Kiểm tra 100% hồ sơ đang tổ chức thi hành của từng Chấp hành viên. Việc kiểm tra phải có phiếu kiểm tra (kết quả kiểm tra có ký xác nhận của người kiểm tra, phê duyệt của Lãnh đạo Cục), hướng khắc phục sai phạm (nếu có), dự kiến kế hoạch thực hiện thời gian tới. Trường hợp hồ sơ chậm thực hiện thì phải khắc phục ngay. Nếu cố tình vi phạm thì kiểm điểm xử lý nghiêm (trường hợp đến mức kỷ luật thì phải xử lý kỷ luật, nếu không đáp ứng yêu cầu thì miễn nhiệm Chấp hành viên).

- Rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong, những vụ việc có giá trị lớn, vụ việc trên 20 tỷ đồng và 03 năm chưa thi hành xong, làm rõ nguyên nhân, có giải pháp thi hành dứt điểm; định kỳ tổng hợp gửi báo cáo về Tổng cục THADS theo quy chế báo cáo. Phát hiện kịp thời trường hợp Chấp hành viên chậm thi hành, sai quy trình thi hành án. Nếu cố tình thì cần phải có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp theo dõi, chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ mang tính chính trị, ưu tiên hàng đầu của toàn hệ thống. Dự liệu, lập kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả các vụ việc lớn, phức tạp.

- Chủ động đề xuất với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp kiểm sát trước đối với các hồ sơ vụ việc thi hành án, đặc biệt với 100% hồ sơ án tham nhũng kinh tế, án tín dụng và các vụ việc trước khi đưa ra bán đấu giá để đảm bảo từng vụ việc được thi hành đúng quy định của pháp luật, hạn chế hậu quả sai phạm, bồi thường nhà nước.

(ii) Đối với việc thụ lý mới, vụ việc hoàn trả tạm ứng án phí, hoàn trả giấy tờ cho đương sự, xử lý vật chứng, tài sản:

- Ra Quyết định thi hành án đúng thời hạn, phân công Chấp hành viên nghiên cứu hồ sơ, phân loại theo tính chất, mức độ phức tạp, có kế hoạch tổ chức thi hành đảm bảo rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí.

- Kịp thời hoàn trả giấy tờ, xử lý vật chứng, tài sản. Đối với những vụ việc tài sản bị thất lạc, hư hỏng hoặc thiếu tài liệu... cần phối hợp với chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để làm rõ và thống nhất hướng xử lý.

- Coi trọng công tác quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS. Gắn trách nhiệm cụ thể của Thủ trưởng cơ quan THADS đối với việc quản lý kho vật chứng, kiểm kê, xử lý vật chứng, đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường; trách nhiệm của Chấp hành viên trong việc nhập kho, xuất kho; trách nhiệm của kế toán nghiệp vụ trong tiếp nhận, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ; trách nhiệm của Thủ kho vật chứng; trách nhiệm của Bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn kho vật chứng.

(iii) Đối với án chưa có điều kiện thi hành:

- Kiểm tra, rà soát chính xác án chưa có điều kiện, bảo đảm phân loại chính xác 100%. Thực hiện công khai, cập nhật thay đổi, chấm dứt công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án đúng quy định.

- Xác minh định kỳ theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật THADS.

- Đối với các vụ việc đủ điều kiện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước, cần kịp thời phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm theo quy định.

(iv) Đối với các vụ việc đưa vào sổ theo dõi riêng:

- Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp thực hiện kiểm sát đối với các việc đưa vào sổ theo dõi riêng, đảm bảo thực hiện đúng 100% theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, thực hiện thống kê chính xác tổng số việc, tiền đưa vào diện theo dõi riêng.

- Khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì Chấp hành viên tiến hành xác minh và tổ chức thi hành án theo quy định.

(v) Đối với án đã thi hành xong: Thực hiện thẩm tra, rà soát, đưa vào lưu trữ, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

e) Đối với công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án

- Loại trừ các sai phạm thường gặp trong thẩm định giá tài sản như: Chậm ký hợp đồng để định giá tài sản; Ký hợp đồng với tổ chức thẩm định giá không đủ điều kiện và không có chức năng thẩm định giá tài sản; Không thông báo cho các đương sự về kết quả thẩm định giá, quyền yêu cầu định giá lại trước khi ký hợp đồng bán đấu giá tài sản; Không thực hiện đúng quy định về yêu cầu thẩm định giá lại tài sản của đương sự; Quá thời hạn 05 ngày hoặc người yêu cầu chưa nộp tạm ứng nhưng vẫn thực hiện việc định giá lại theo yêu cầu; Thiếu kiểm tra, rà soát, đối chiếu giữa quyết định kê biên, biên bản kê biên, báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá; Sử dụng chứng thư thẩm định giá không đúng quy định (như tự ý bóc tách tài sản trong chứng thư ra để bán riêng, trong khi chứng thư thẩm định chung một khối tài sản).

- Thủ trưởng cơ quan THADS phải bảo đảm kiểm soát đối với 100% vụ việc liên quan đến đấu giá tài sản. Thực hiện rà soát chặt chẽ quy trình thủ tục THADS, hồ sơ pháp lý của tài sản đưa ra bán đấu giá (*nhất là hồ sơ pháp lý liên quan đến người thứ 3; tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tài sản của hộ gia đình; tài sản chung của vợ chồng; tài sản doanh nghiệp; cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu; tài sản hình thành trong tương lai; đất nông nghiệp; các tài sản theo quy định người mua phải kèm theo điều kiện; tài sản gắn liền với đất thuê có thời hạn, v.v*), dự liệu trước khả năng phải bàn giao được tài sản, không tùy tiện bán cho xong, cho được mà không lường trước hậu quả.

Hồ sơ chưa đúng, chưa đủ quy trình, thủ tục thì chưa tiến hành đấu giá. Thủ trưởng cơ quan THADS phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp kiểm soát, kiểm sát chặt chẽ nội dung này. Nếu để xảy ra sai phạm thì Chấp hành viên và Thủ trưởng cơ quan THADS cùng chịu trách nhiệm.

- Thực hiện nghiêm quy định về đăng tải công khai thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, chấm điểm, thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án (ban hành theo Quyết định số 1079/QĐ-THADS ngày 25/12/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS).

Nghiêm cấm việc chưa hết thời gian thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản mà đã thực hiện việc chấm điểm và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Đảm bảo việc đăng tải công khai, minh bạch thông tin về tài sản đưa ra bán đấu giá, như nội dung thông báo bán đấu giá tài sản phải nêu rõ ràng, cụ thể về diện tích, vị trí thửa đất.

- Loại trừ một số lỗi thường gặp như: Chậm ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức đấu giá; Lựa chọn tổ chức đấu giá không đảm bảo; Không kiểm tra nội dung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản dẫn tới có nội dung không phù hợp với Luật Đấu giá tài sản và Luật THADS (như không xác định thời gian tổ chức đấu giá; hoặc để tổ chức đấu giá lựa chọn ngày tổ chức đấu giá; không ghi rõ nội dung, tình trạng pháp lý của tài sản đưa ra bán đấu giá...); Chấp hành viên chưa thực hiện đúng quy định, yêu cầu về giám sát quá trình bán đấu giá (như có trường hợp tổ chức đấu giá vi phạm nhưng Chấp hành viên không nắm được hoặc tự quyết định dừng việc đấu giá dẫn đến đương sự khiếu nại, tố cáo và ảnh hưởng đến việc tổ chức bán đấu giá; Tổ chức bán đấu giá cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá và trúng đấu giá, nhất là trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất dự án; Tổ chức đấu giá gây khó dễ, tạo sức ép; thực hiện không đúng quy định về thông báo, niêm yết bán đấu giá; ghi biên bản không đúng quy định tại cuộc đấu giá; bán hồ sơ tham gia đấu giá tại một vài tổ chức có biểu hiện chưa minh bạch, dẫn tới khiếu kiện, tranh chấp...); thu tiền mặt của người mua trúng đấu giá, trái quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.

- Nghiêm cấm mọi hành vi môi giới, thông đồng, câu kết với các bên có liên quan trong đấu giá, với tổ chức thẩm định giá để định giá tài sản quá cao hoặc quá thấp không phù hợp với giá thị trường. Chấp hành viên giám sát chặt chẽ quá trình bán đấu giá tài sản thi hành án (từ thông báo, mua hồ sơ đấu giá, việc tạo điều kiện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tham gia đấu giá, v.v), phát hiện từ sớm, từ xa đối với hiện tượng “thông đồng, đùm giã”, “quân xanh, quân đỏ”, nhất là các cá nhân, tổ chức có mối quan hệ lợi ích chi phối lẫn nhau để kịp thời chuyển cho cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm.

- Thành lập Tổ công tác để thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện trách nhiệm giám sát của Chấp hành viên, việc đăng các thủ tục đăng tải công khai thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, chấm điểm, thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; có hay không tình trạng ngăn cản, hạn chế người mua nộp hồ sơ đấu giá... Kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, kiên quyết xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý khi có dấu hiệu vi phạm; trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cho cơ quan điều tra giải quyết theo quy định.

Phân công 01 công chức kiêm nhiệm hằng ngày truy cập và theo dõi mục Thông báo công khai việc đấu giá tài sản, Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn mình được đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử THADS và

Công thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản để kịp thời phát hiện những bất thường, sai phạm trong công tác này.

- Đối với các vụ việc đã bán đấu giá thành, Chấp hành viên lập kế hoạch chi tiết đối với từng vụ việc để sớm bàn giao dứt điểm cho người mua trúng đấu giá. Trường hợp hồ sơ có vướng mắc, cần phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, báo cáo Ban chỉ đạo THADS cùng cấp để giải quyết dứt điểm. Quyết tâm giảm dần số lượng các vụ việc đã bán đấu giá thành nhưng chậm giao tài sản cho người mua trúng đấu giá.

- Lập danh sách toàn bộ các vụ việc bán đấu giá thành nhưng đến nay chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá hoặc đã giao tài sản nhưng chưa xử lý xong khoản tiền bán tài sản, chưa thanh toán tiền cho người được thi hành án; nêu rõ nguyên nhân chưa giao được tài sản, chưa thanh toán tiền thi hành án theo quy định, báo cáo Tổng cục THADS (qua Vụ Nghiệp vụ 1) định kỳ hàng quý.

g) Phối hợp chặt chẽ với các Trại giam, Trại tạm giam để tổng đạt văn bản; xác minh điều kiện thi hành án; tiếp nhận và kịp thời xử lý khoản tiền đã thu được của người phải thi hành án là phạm nhân tại các Trại giam, Trại tạm giam; kịp thời cập nhật việc thay đổi địa điểm chấp hành hình phạt tù, thời điểm chấp hành xong hình phạt tù của đương sự.

h) Thực hiện đầy đủ các giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất việc phải bồi thường nhà nước trong THADS (từ chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đến kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo), trong đó:

- Tăng cường các biện pháp kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tổ chức thi hành án của Chấp hành viên nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật là nguyên nhân dẫn tới bồi thường nhà nước;

- Chủ động, chỉ đạo đơn vị thuộc Cục, các Chi cục THADS trực thuộc giải quyết hoặc phối hợp chặt chẽ với TAND các cấp để giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn để bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, của người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và xử lý nghiêm trường hợp lợi dụng BTNN để trục lợi cá nhân và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Đối với những vụ việc có vi phạm có thể dẫn đến nguy cơ phải bồi thường nhà nước, Thủ trưởng cơ quan THADS chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục vi phạm, hậu quả kịp thời để giảm thiểu thiệt hại; xử lý nghiêm các vi phạm và thực hiện đầy đủ việc hoàn trả cho ngân sách nhà nước theo quy định.

i) Về công tác THAHC

- Chỉ đạo, kiểm tra Chấp hành viên được phân công trách nhiệm theo dõi THAHC và các Chi cục THADS trực thuộc thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo dõi THAHC theo quy định.

- Kịp thời báo cáo cấp ủy, Chủ tịch UBND cùng cấp đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra và xử lý trách nhiệm người phải thi hành án không chấp hành án hành chính.

- Báo cáo, kiến nghị Tổng cục THADS các vụ việc UBND, Chủ tịch UBND không chấp hành án hành chính để đề xuất, kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định.

4.3. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện

a) Phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS về những vi phạm, thiếu sót đã được chỉ ra tại các kết luận kiểm tra, kiến nghị, kháng nghị đối với công tác THADS thuộc địa bàn, cũng như những sai phạm thường gặp ở địa bàn khác đã được tổng hợp để các Chấp hành viên, công chức nắm được, tránh lặp lại vi phạm tương tự. Sai phạm đã được chỉ ra nhưng không khắc phục, còn lặp lại hoặc vi phạm nặng hơn thì sẽ bị xem xét trách nhiệm nghiêm.

b) Chủ động báo cáo Cục THADS những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành án; đề xuất, tham mưu Cục, Tổng cục giúp Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong THADS.

c) Chi cục trưởng chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại điểm b, đ, e, g, h và i mục 4.2 nêu trên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Chi cục.

4.4. Toàn Hệ thống THADS thực hiện các giải pháp để thực hiện hiệu quả án tín dụng ngân hàng và án tham nhũng, kinh tế

a) Đối với án tín dụng, ngân hàng

- Triển khai và thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Tổng cục THADS và các cơ quan có thẩm quyền khác liên quan đến công tác THADS nói chung và các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng nói riêng. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác bằng nhiều hình thức, trong đó, giải quyết hồ sơ thi hành án đúng quy định pháp luật, khách quan, minh bạch trong thực hiện thủ tục thi hành án.

- Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ Chấp hành viên trong tổ chức thi hành các vụ việc được giao, đặc biệt lưu ý đến quy định về thời hạn, tránh để hồ sơ kéo dài, chậm đôn đốc, giải quyết. Quá trình tổ chức thi hành, nếu phát sinh khó khăn cần trao đổi trực tiếp với các tổ chức tín dụng để tìm biện pháp giải quyết ngay, trong trường hợp cần thiết báo cáo cấp trên để có chỉ đạo kịp thời, tránh để vụ việc tồn đọng, xảy ra vi phạm.

- Các Chi cục trưởng, trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục phải chủ động tự rà soát, kiểm tra, lập danh sách những vụ việc án tín dụng ngân hàng của đơn vị mình (đối với Chi cục), tổng hợp hồ sơ của toàn tỉnh, thành phố (đối với Cục), phân công, giao trách nhiệm rõ ràng từng hồ sơ vụ việc cho Chấp hành viên để

kip thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc có điều kiện thi hành án hoặc khắc phục ngay các sai sót trong quá trình tổ chức thi hành án, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo. Phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của Tổ Chỉ đạo thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng và THADS trọng điểm. Báo cáo tiến độ thi hành án đối với từng vụ việc.

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo THADS các cấp quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và các tổ chức tín dụng trên địa bàn phải có trách nhiệm kịp thời cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện các yêu cầu của Chấp hành viên, cơ quan THADS trong quá trình xác minh, xử lý tài sản để thi hành án, tổ chức cưỡng chế thi hành án, tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.

- Duy trì việc tổ chức đối thoại giữa Chấp hành viên, Lãnh đạo cơ quan THADS với ngân hàng, tổ chức tín dụng. Định kỳ hàng quý, 06 tháng hoặc đột xuất, lãnh đạo cơ quan THADS tổ chức buổi tiếp xúc, làm việc với một số ngân hàng, tổ chức tín dụng có yêu cầu để nghe phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết vụ việc THADS để kịp thời xem xét, giải quyết. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức đối thoại giữa Chấp hành viên với tổ chức tín dụng để trao đổi, thảo luận, tìm ra giải pháp thích hợp cho việc tổ chức thi hành án đạt hiệu quả.

Phân công đồng chí Phó Tổng cục trưởng phụ trách Vụ Nghiệp vụ 1 chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả việc tổ chức thi hành án tín dụng, ngân hàng.

b) Đối với việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

- Thực hiện hiệu quả công tác thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ mang tính chính trị, ưu tiên hàng đầu.

- Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về thu hồi tài sản tham nhũng, tập trung xử lý dứt điểm các tài sản đã được Tòa án kê biên để bảo đảm thi hành án để thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước; thực hiện quyết liệt công tác xác minh, truy tìm tài sản của người phải thi hành án trong giai đoạn thi hành án, nâng cao tỷ lệ thi hành về tiền trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị, kế hoạch khắc phục những thiếu sót, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 4342/KH-TCTHADS ngày 25/12/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 120-KH/BCSD ngày 19/12/2019 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, các kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác số 3 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

- Đối với những vụ việc có tính chất phức tạp, có khó khăn, vướng mắc không giải quyết được, cần chủ động, tích cực phối hợp liên ngành công an, kiểm sát, tòa án, tài nguyên và môi trường... để thống nhất phương án giải quyết, trường hợp không giải quyết được kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo THADS cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh để tháo gỡ, các nội dung có liên quan đến nghiệp vụ thì báo cáo về Tổng cục để chỉ đạo tháo gỡ hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan tòa án, kiểm sát, công an, tài nguyên và môi trường, tài chính và các cơ quan chức năng để tổ chức thi hành án, phát hiện và tháo gỡ hoặc đề nghị tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

- Chỉ đạo Chấp hành viên thực hiện nghiêm việc đăng tải thông tin lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá trên Cổng thông tin điện tử về bán đấu giá Quốc gia. Giám sát chặt chẽ việc bán hồ sơ tham gia đấu giá, việc đăng tải công khai thông tin đấu giá của các tổ chức đấu giá. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án, nhất là quá trình thẩm định giá, bán đấu giá tài sản phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước trong các vụ việc này.

- Tăng cường kiểm tra hồ sơ thi hành các vụ việc về tham nhũng, kinh tế, nhất là kiểm tra các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án.

Phân công đồng chí Phó Tổng cục trưởng, phụ trách Vụ Nghiệp vụ 2 chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

5. Công tác kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

5.1. Đối với Tổng cục Thi hành án dân sự

a) Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong từng đơn vị và toàn Hệ thống THADS về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

- Thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật

Phòng, chống tham nhũng; các văn bản chỉ đạo của Ban cán sự đảng và của cấp ủy trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà trọng tâm là công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiên trì rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng đối với từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống THADS. Trước hết là phải xây dựng ý thức tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động xử lý khi có xung đột lợi ích; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của ngành; phê phán, lên án, đấu tranh với tham nhũng, lãng phí. Chấn chỉnh, đấu tranh, loại bỏ tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của một số cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Tổ chức thường xuyên các hoạt động sinh hoạt chính trị, chuyên môn đề các Đảng viên, công chức trong từng đơn vị của cả Hệ thống THADS chấp hành tốt “bốn không” (không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không cần tham nhũng).

- Chú trọng thông tin tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác; xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu.

b) Tập trung nghiên cứu, tham mưu, xây dựng, hoàn thiện các quy định liên quan đến công tác THADS có thể bị lợi dụng, tạo cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”.

Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn của Tổng cục THADS căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu, tham mưu sửa đổi Luật THADS, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, hoàn thiện các quy định liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức cán bộ, tài chính, tạo hành lang pháp lý vừa thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện công vụ, vừa ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực sai phạm trong toàn Hệ thống. Cụ thể hóa nguyên tắc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động THADS theo hướng:

+ Hoàn thiện các nguyên tắc về THADS: (i) Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ, toàn diện của Đảng; sự giám sát của cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan hành pháp, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với hoạt động tổ tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; (ii) Bảo

đảm mọi quyền lực được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, được ràng buộc bằng trách nhiệm, quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền hạn càng cao trách nhiệm càng lớn; (iii) Bảo đảm tính độc lập, khách quan, tuân thủ pháp luật, quy định, quy chế làm việc, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan; (iv) Bảo đảm công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; (v) Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; (vi) Tuân thủ các chủ trương, quy định của Đảng và các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Cụ thể hóa 28 hành vi được thể hiện tại Điều 6 Quy định 132-QĐ/TW vào chức trách nhiệm vụ của Chấp hành viên, Thủ trưởng cơ quan THADS, cơ quan quản lý THADS có trách nhiệm phải thực hiện. Đồng thời rà soát để quy định quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong Luật THADS, để thuận lợi cho quá trình thực hiện.

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các sai phạm

- Tổng cục THADS (i) tiến hành kiểm tra, tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác giai đoạn từ năm 2016 đến hết năm 2023 theo chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; (ii) chỉ đạo các Cơ quan THADS tổ chức tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác giai đoạn từ năm 2016 đến hết năm 2023, gửi về Tổng cục THADS trước ngày 31/3/2024 để tổng hợp báo cáo Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp; (iii) tham mưu Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp thành lập các đoàn kiểm tra kết quả tự kiểm tra.

Việc thực hiện tự kiểm tra phải Kết luận theo đúng mẫu theo Quy chế kiểm tra. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, trước pháp luật về kết quả kiểm tra của các đơn vị quản lý theo thẩm quyền. Trường hợp qua tự kiểm tra, kết luận không phát hiện sai phạm mà các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm sát kiểm tra lại phát hiện sai phạm thì sẽ xem xét trách nhiệm tăng nặng.

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của toàn Hệ thống THADS và của từng đơn vị thuộc Tổng cục. Lưu ý thẩm tra kết quả tự kiểm tra của các Cục THADS; kiểm tra kết quả tự kiểm tra của một số Cục THADS còn nhiều hạn chế, yếu kém; kiểm tra việc tổ chức thi hành các vụ việc phức tạp, khó khăn để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ cho các cơ quan THADS địa phương.

- Đảm bảo công tác tự kiểm tra, kiểm tra thực chất, hiệu quả; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm do cố ý, có mục đích vụ lợi, biểu hiện

tham nhũng, tiêu cực. Trường hợp kiểm tra, tự kiểm tra không nghiêm túc, mang tính hình thức, bỏ lọt vi phạm, sai phạm thì xem xét trách nhiệm đối với Thủ trưởng đơn vị và trưởng đoàn kiểm tra.

- Các Đoàn kiểm tra, Đoàn xác minh đảm bảo việc thành lập, tổ chức kiểm tra theo đúng trình tự, thủ tục tại Quy chế kiểm tra trong THADS (được ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021), quy định pháp luật khác có liên quan và Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

- Trưởng đoàn, các thành viên trong Đoàn công tác, Đoàn kiểm tra, Đoàn xác minh thực hiện đúng các quy định những điều Đảng viên không được làm; nhiệm vụ, quyền hạn của công chức. Trưởng Đoàn phải chịu trách nhiệm trước người ra quyết định và Lãnh đạo Tổng cục về hoạt động của Đoàn; kiểm tra, giám sát các thành viên. Các thành viên Đoàn thực hiện việc đi lại theo Trưởng đoàn, phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng đoàn khi có sự thay đổi.

- Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ trì phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục THADS định kỳ hằng quý hoặc đột xuất tổng hợp, thông tin về các dạng sai phạm, tham nhũng, tiêu cực gặp phải thông qua thanh tra, kiểm tra, kiểm sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến THADS để các địa phương biết có biện pháp phòng ngừa, không lặp lại các sai phạm tương tự.

- Đánh giá thực tiễn thực hiện Quy chế kiểm tra trong THADS, rà soát và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành, khắc phục hạn chế qua tổng kết thực tiễn.

d) Tiếp tục công bố công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của Tổng cục THADS, đảm bảo phân công công chức thường xuyên trực để tiếp nhận thông tin.

Việc xử lý, giải quyết, trả lời phải đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về THADS và pháp luật về xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; đối với nội dung không thuộc thẩm quyền phải chuyển ngay cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc THADS.

đ) Động viên, khuyến khích và có hình thức khen thưởng tương xứng đối với cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhất là trong phòng ngừa sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong THADS theo đúng quy định tại Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

e) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Chủ động phối hợp với cấp ủy, các cơ quan có thẩm quyền liên quan kiểm soát tài sản, thu nhập, thực hiện nghiêm công tác xác minh và quản lý việc kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Phối hợp với Thanh tra Bộ hướng dẫn các đối tượng trong Hệ thống THADS thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập thực hiện kê khai đúng, đủ theo quy định.

5.2. Đối với Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh

a) Thực hiện nghiêm Quy định 132-QĐ/TW, đặc biệt là tuyệt đối không vi phạm những hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tổ tụng, thi hành án.

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các sai phạm

- Cục trưởng, cấp ủy đảng tăng cường quản lý, giám sát đảng viên, công chức (nhất là đội ngũ Chấp hành viên) để kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu sai phạm; tiến hành mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường giám sát của tổ chức đảng, Thủ trưởng cơ quan THADS từ trên xuống, giám sát từ dưới lên, phát huy vai trò giám sát lẫn nhau trong cùng cấp, tăng cường quản lý, giám sát thường ngày đối với đảng viên, cán bộ lãnh đạo, Chấp hành viên (nhất là khi đi công tác ở ngoài đơn vị, đi xác minh, tổ chức thi hành án). Quán triệt phương châm phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn trong từng cơ quan, đơn vị.

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đơn vị, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm đối với các lĩnh vực, địa bàn quan trọng, phức tạp, dễ phát sinh sai phạm, tham nhũng, tiêu cực. Triển khai thực hiện nghiêm và hoàn thành kế hoạch kiểm tra hàng năm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục giao.

- Tổ chức tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác giai đoạn từ năm 2016 đến hết năm 2023 theo chỉ đạo. Chỉ đạo các Chi cục THADS trực thuộc triển khai tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị từ năm 2016 đến hết năm 2023, gửi về Cục THADS trước ngày 15/03/2024 để tổng hợp, báo cáo Tổng cục THADS trước ngày 31/03/2024.

- Thường xuyên kiểm tra đột xuất những đơn vị có số liệu kết quả THADS tăng đột biến, kết quả xác minh, phân loại án bất thường và việc quản lý quỹ tiền mặt, thu, chi tiền thi hành án tại các Chi cục THADS.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ; đẩy mạnh kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới và với cá nhân liên quan trực tiếp đến tất cả các khâu để phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong tổ chức thi hành án (xác minh, phân loại án, áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế, thu, chi trả tiền thi hành án); trong công tác tổ

chức cán bộ (tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, khen thưởng); trong tài chính, kế toán (cấp phát kinh phí, sử dụng, quyết toán thu, chi tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản; hoạt động chi tiêu nội bộ; thuê kho vật chứng, bảo trì trụ sở, mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị); trong giải quyết khiếu nại, tố cáo (tiếp công dân, xác minh, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo); trong thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án thực thi công vụ, trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, sai phạm về chuyên môn. Bất cứ công chức ở cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới; nơi nào tự kiểm tra không phát hiện, hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng mức, không “rút kinh nghiệm” chung chung. Trường hợp vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

c) Thực hiện công khai, minh bạch nhằm tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác THADS:

- Rà soát việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục THADS tại trụ sở cơ quan. Thực hiện đúng, đầy đủ trình tự, thủ tục, bảo đảm quyền, nghĩa vụ của các bên trong THADS.

Niem yết công khai trong đơn vị danh sách tất cả các vụ việc mà Chấp hành viên được phân công, tiến độ giải quyết các vụ việc đang tổ chức thi hành để thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát. Định kỳ hằng tháng cập nhật tiến độ giải quyết. Kết quả giải quyết công việc của Chấp hành viên hàng tháng là căn cứ đánh giá công chức của cơ quan, đơn vị.

- Công khai họ tên, chức vụ của người có thẩm quyền giải quyết công việc THADS cho tổ chức, cá nhân có liên quan biết. Tất cả công chức thi hành án khi tiếp, làm việc với tổ chức, cá nhân liên quan phải mặc trang phục ngành, đeo thẻ công chức. Việc tiếp đương sự phải thực hiện theo quy định về tiếp công dân; chỉ tiếp tại phòng tiếp công dân, phòng khách, các địa điểm do pháp luật quy định; nghiêm cấm tiếp đương sự tại nhà riêng, phòng làm việc, những nơi khác không đúng quy định.

- Công khai, minh bạch quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định. Chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo dứt điểm ngay từ cơ sở; hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.

d) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan THADS trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với

những nội dung nhạy cảm, dễ sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong một số khâu của quá trình THADS.

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện chủ động phòng ngừa trên cơ sở khuyến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (về những hành vi, những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm), Thanh tra Bộ, của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Chấn chỉnh, khắc phục ngay các sai phạm, thiếu sót (nếu có) trong thực hiện quy định về thông báo trong thi hành án; đề nghị giải thích bản án; phân chia tài sản hộ gia đình, tài sản chung; cưỡng chế kê biên, tạm giao hoặc giao quản lý tài sản cưỡng chế kê biên; thông báo cho cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất sau kê biên; giao quyết định chưa có điều kiện thi hành cho UBND cấp xã nơi người phải THADS cư trú để niêm yết; thu, nộp tiền thi hành án; các nội dung khác đã được Tổng cục THADS quán triệt bằng văn bản, các chuyên đề tại Hội nghị tập huấn, Hội nghị sơ kết, tổng kết. Lưu ý các nội dung cụ thể:

(i) Đối với bán đấu giá tài sản THADS:

- Cục trưởng Cục THADS tập trung chỉ đạo các Chi cục THADS, Chấp hành viên, đội ngũ Kế toán, Thủ quỹ thực hiện nghiêm việc quản lý tiền, tài sản thi hành án, nhất là việc gửi số tiền bán đấu giá tài sản nhưng chưa xử lý được tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng theo quy định, tránh để xảy ra vi phạm, tiêu cực gây hậu quả nghiêm trọng. Mỗi công chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về nội dung này. Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường của bất cứ công chức nào liên quan đến việc bán đấu giá tài sản thi hành án, quản lý tiền, tài sản thi hành án thì có thể báo cáo với Thủ trưởng trực tiếp và Thủ trưởng cấp trên để xử lý theo quy định.

- Cục trưởng Cục THADS cấp tỉnh thường xuyên chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với công tác bán đấu giá tài sản của cơ quan Cục và các Chi cục THADS trên địa bàn. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì phải kiên quyết xử lý, chú trọng khắc phục hậu quả (nếu có), tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra sai sót, vi phạm. Trường hợp nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì phối hợp với các cơ quan có liên quan, chuyển cho cơ quan điều tra xử lý nghiêm theo quy định. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Cục trưởng về quản lý, chỉ đạo, không được để xảy ra các sai sót, vi phạm trong hoạt động này tại đơn vị, địa bàn.

(ii) Đối với lĩnh vực tài chính kế toán, thu chi THADS:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tổng cục THADS tại Công văn số 1668/TCTHADS-KHTC ngày 06/6/2022 và Công văn số 3347/TCTHADS-KHTC ngày 20/10/2022 trong việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý, kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ THADS.

- Chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm việc nộp tiền thi hành án vào quỹ cơ quan THADS theo quy định. Việc thu tiền của người phải thi hành án cơ bản áp dụng phương thức chuyển khoản, thu tại cơ quan. Tất cả các khoản tiền thu được

trong hoạt động THADS phải nộp ngay vào quỹ cơ quan THADS. Trường hợp thu tiền thi hành án ở ngoài cơ quan THADS thì phải nộp ngay sau khi về đến cơ quan THADS.

Thực hiện khóa sổ quỹ vào cuối mỗi ngày, sau khi khóa sổ phải đối chiếu giữa sổ tiền mặt của kế toán với sổ quỹ của thủ quỹ và tiền mặt tồn thực tế đảm bảo chính xác, khớp đúng. Định kỳ vào cuối tháng thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt hoặc kiểm kê bất thường nếu thấy cần thiết; kiểm kê chứng chỉ có giá; đối chiếu với ngân hàng đối với những khoản tiền gửi tiết kiệm. Định kỳ hàng tháng, quý, năm thực hiện đối chiếu tiền trên tài khoản tạm giữ với Kho bạc nhà nước.

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng rà soát toàn bộ các khoản tiền thu chưa xử lý, các khoản tạm thu hiện còn tồn trên tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước hoặc đang gửi tiết kiệm để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Kiểm soát chặt chẽ, thực hiện đúng trình tự, thủ tục chi trả tiền cho đương sự bằng hình thức chuyển khoản. Nghiêm cấm thanh toán tiền mặt cho đương sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc thanh toán tiền phải kiểm soát chặt, không tạo khe hở để lợi dụng.

- Khi thay đổi Kế toán, Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị hoặc người được ủy quyền đối với hoạt động kế toán nghiệp vụ thi hành án thì đơn vị phải thực hiện việc bàn giao theo quy định. Trước khi bàn giao phải thực hiện khóa sổ kế toán trên phần mềm, đối chiếu tiền gửi trên tài khoản tạm giữ với Kho bạc nhà nước, kiểm kê quỹ tiền mặt, chứng chỉ có giá, kiểm kê vật chứng, tài sản, in toàn bộ sổ kế toán, báo cáo kế toán đến thời điểm bàn giao và các tài liệu khác liên quan. Việc bàn giao phải được lập biên bản, có đầy đủ chữ ký của những người có liên quan và có chứng kiến của Thủ trưởng đơn vị.

d) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng, Chi cục trưởng tiếp tục tiến hành rà soát các vị trí công tác cần chuyển đổi vị trí theo quy định của Đảng (Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...) quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định của Chính phủ, của Bộ Tư pháp đề xây dựng Kế hoạch chuyển đổi và tổ chức thực hiện chuyển đổi theo đúng quy định. Điều chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, mức độ hài lòng của người dân không cao, uy tín giảm sút.

e) Tiếp tục tranh thủ tối đa sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa, tiêu cực, xử lý sai phạm do tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan THADS.

g) Cục trưởng chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại điểm a, c, d, đ và e mục 5.1 nêu trên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Cục.

5.3. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện

a) Ban hành Kế hoạch kiểm tra, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm đối với các lĩnh vực quan trọng, phức tạp, dễ phát sinh sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, kết quả xác minh, phân loại án và việc quản lý quỹ tiền mặt, thu, chi tiền thi hành án tại đơn vị.

Tổ chức tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác giai đoạn từ năm 2016 đến hết năm 2023 theo chỉ đạo.

b) Chi cục trưởng chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại mục 5.2 nêu trên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Chi cục, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Cục trưởng về quản lý, chỉ đạo, không được để xảy ra các sai sót, vi phạm trong hoạt động này tại đơn vị.

6. Công tác tổ chức cán bộ

6.1. Đối với Tổng cục Thi hành án dân sự

a) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý công chức, cơ quan sử dụng công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trong nội bộ, trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ của đơn vị về các chủ trương, nghị quyết, quy định, quy trình về công tác cán bộ để công chức, đảng viên nhận thức đúng, đầy đủ, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm, hành động của công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu các đơn vị. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để mỗi công chức không ngừng rèn luyện, tu dưỡng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức theo quy định của Đảng, Nhà nước, của Bộ Tư pháp và chuẩn mực đạo đức công chức ngành Tư pháp, chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên. Chú trọng giáo dục để từng công chức phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chống “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”.

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ công chức thi hành án, tăng cường giám sát, kiểm tra chế độ công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm hoặc có dư luận sách nhiễu, vòi vĩnh nhằm mục đích tư lợi cá nhân; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy đối với công chức THADS có biểu hiện suy thoái, biến chất, vi phạm pháp luật, không chờ hết nhiệm kỳ; định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí phải chuyển đổi theo đúng quy định.

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, quy trình, quy chế nội bộ của cơ quan đơn vị để tổ chức thực hiện đúng, hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, quy định về phân cấp quản lý cán bộ của hệ thống THADS; bảo đảm tính độc lập, khách quan, tuân thủ pháp luật của Chấp hành viên trong hoạt động thi hành án.

Tuân thủ các nguyên tắc của Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo có thẩm quyền; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số.

c) Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 2286/QĐ-BTP ngày 27/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 19/2023/QĐ-TTg ngày 02/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục THADS.

d) Tiếp tục tham mưu xây dựng, ban hành Đề án “Biên chế tổng thể hệ thống tổ chức THADS giai đoạn đến năm 2026” và tổ chức phân bổ, tuyển dụng biên chế sau khi Đề án được phê duyệt. Thực hiện quản lý, phân bổ biên chế chặt chẽ, đúng quy định, bám sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của các đơn vị, gắn với khối lượng công việc có tính đến đặc điểm, đặc thù của khu vực, vùng miền, địa phương và thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 và Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị và các văn bản, quy định có liên quan. Hoàn thành tổ chức thi tuyển công chức, thi nâng ngạch cho Hệ thống THADS trong năm 2024, ưu tiên cho các địa phương có số lượng việc, tiền lớn.

đ) Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn của toàn bộ đội ngũ công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm đang đảm nhiệm, làm cơ sở tham mưu xây dựng nguồn nhân lực Hệ thống THADS có tính toàn diện, định hướng, chiến lược; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Học viện Tư pháp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tập trung vào các kỹ năng nghiệp vụ, theo yêu cầu vị trí việc làm, lấy người học làm trung tâm. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ quan THADS và đội ngũ kế cận.

e) Hướng dẫn, đôn đốc, thực hiện nghiêm các văn bản quan trọng về công tác quy hoạch cán bộ trong toàn Hệ thống như Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý trong Hệ thống THADS theo phân cấp quản lý cán bộ.

Nhận diện chính xác tình hình tổ chức, cán bộ của từng đơn vị. Rà soát, tham mưu kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý đảm bảo đủ số lượng. Tham mưu thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng quy định, nhân sự đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Đối với những đơn vị yếu kém nhiều năm về hoạt động, về quản lý chỉ đạo điều hành thì có biện pháp thay thế ngay, không chờ hết nhiệm kỳ.

g) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại công chức, đảng viên theo đúng Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

h) Thực hiện nghiêm quy định về xem xét miễn nhiệm, từ chức với cán bộ được quy định cụ thể tại Điều 5 và Điều 6 tại Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và quy định của pháp luật.

i) Thực hiện đúng chế độ đối với người lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

k) Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ, tập trung kiểm tra việc bổ nhiệm thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, đảm bảo hồ sơ, quy trình đúng quy định, nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

6.2. Đối với Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh

a) Cục trưởng Cục THADS chủ động, tích cực phối hợp với cấp ủy địa phương đẩy nhanh công tác quy hoạch, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cơ quan THADS trên địa bàn bảo đảm đúng quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Những đơn vị cấp huyện còn thiếu cán bộ lãnh đạo, Cục trưởng cần chủ động tham mưu, điều động, bố trí trong nội bộ hoặc phối hợp với cấp ủy địa phương giới thiệu các đồng chí có năng lực, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bố trí làm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng.

b) Thực hiện biệt phái Chấp hành viên, công chức cơ quan THADS cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn ở những địa bàn khó khăn ít đến địa bàn khó khăn nhiều. Tăng cường, chủ động thu hút, tiếp nhận công chức, tổ chức sát hạch, tiếp nhận không qua thi tuyển vào cơ quan THADS để tăng cường lực lượng, bổ sung cho các đơn vị còn thiếu nhằm đảm bảo nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

c) Thường xuyên chỉ đạo, thực hiện tự kiểm tra, rà soát công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để kịp thời khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện quy trình, quy định, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện về công tác cán bộ. Nâng cao nhận thức của tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và cán bộ trực tiếp tham mưu về công tác cán bộ và thực hiện công tác cán bộ; đồng thời, rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân sai sót, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và các giải pháp phù hợp để xử lý, khắc phục.

Việc kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát tập trung các nội dung: tiếp nhận, tuyển dụng; quy hoạch lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng; điều động, luân chuyển cán bộ; công tác bổ nhiệm, trong đó chú ý việc thực hiện nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền bổ nhiệm, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm; việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện chính sách

đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Qua kiểm tra, rà soát, nếu phát hiện trường hợp có sai sót phải tiến hành xác minh, kết luận và tập trung xử lý dứt điểm, nghiêm minh, chính xác, kịp thời.

d) Cục trưởng chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại điểm a, b, e, g, h, i và k mục 6.1 nêu trên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Cục.

6.3. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện

Chi cục trưởng chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại điểm a, b, g, h, i mục 6.1 và điểm c mục 6.2 nêu trên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

6.4. Phát động phong trào xây dựng “Văn hóa liêm chính, đạo đức nghề nghiệp” của đảng viên, công chức, người lao động trong Hệ thống THADS

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan THADS.

b) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “văn hóa liêm chính”, tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đảng viên, viên chức và người lao động bằng nhiều hình thức, việc làm cụ thể trong từng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo, tổ chức Đảng, như: công khai, minh bạch khi thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, quy hoạch, đào tạo; đảm bảo trách nhiệm giải trình trong hoạt động của đơn vị; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của đảng viên, viên chức thuộc diện kê khai tại đơn vị đúng quy định.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc quy định về nêu gương của người đứng đầu trong xây dựng “văn hóa liêm chính” để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng đảng viên, viên chức, người lao động có thành tích trong thực thi “văn hóa liêm chính”, tu dưỡng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp.

d) Đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Hệ thống THADS tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống THADS tiếp tục thực hiện đăng ký xây dựng bản cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của

Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định của Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Thực hiện phương châm “Cán bộ, đảng viên, trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân có hành vi tham nhũng, tiêu cực”, “phải tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập.

Thực hiện nghiêm Quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp THADS, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị.

7. Công tác quản lý tài chính, tài sản, kho vật chứng, đầu tư công

7.1. Đối với Tổng cục Thi hành án dân sự

a) Xây dựng, phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 minh bạch, kịp thời, bám sát biên chế được giao. Hướng dẫn, điều hành dự toán thu chi ngân sách năm 2024 bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí. Cân đối, bố trí ngân sách đúng trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chính trị được giao thường xuyên, đột xuất của Hệ thống THADS. Kịp thời trả lời các văn bản, đề xuất dự toán kinh phí cho các cơ quan THADS địa phương.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các dự án xây dựng trụ sở các cơ quan THADS địa phương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung đẩy mạnh việc chỉ đạo hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Tổng Cục trưởng; bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao của mỗi dự án. Tập trung nguồn lực đẩy mạnh việc xử lý tồn đọng quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đã quá thời hạn quyết toán. Rà soát, lên phương án chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

c) Rà soát, có kế hoạch ưu tiên vốn đầu tư xây dựng cho các cơ quan THADS chưa có trụ sở hoặc trụ sở đã xuống cấp, các cơ quan THADS chưa có kho vật chứng. Quy hoạch, xây dựng hệ thống kho vật chứng đảm bảo phù hợp với công tác quản lý vật chứng, chất lượng, tiến độ và chi phí đầu tư theo quy định, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

d) Tiếp tục thực hiện việc rà soát, tham mưu sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của các cơ quan THADS theo quy định.

đ) Tiếp tục tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các gói thầu mua sắm tài sản tập trung theo Đề án tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc giai đoạn 2021-2025 nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS.

e) Thực hiện nghiêm các quy định về kế toán nghiệp vụ THADS, quản lý tài sản công. Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tiền thi hành án, các chứng từ sổ sách kế toán như việc biên lai ghi đúng nội dung về người nộp thay; xác định đúng người thu tiền; quản lý, cấp phát sử dụng biên lai chặt chẽ; không được tẩy xóa, sửa chữa biên lai; nộp các khoản thu ngân sách đúng thời hạn; đối chiếu, chốt sổ quỹ tiền mặt; lập bảng kê tiền mặt khi xuất quỹ; chi cho đương sự kịp thời; việc thu phí thi hành án; xử lý kịp thời khoản tiền do Trại giam chuyển đến thu của người phải thi hành án; việc thông báo trả tiền cho đương sự và gửi tiết kiệm; việc hoàn tiền tạm ứng chi phí cưỡng chế.

Tăng cường kiểm kê, kiểm tra đột xuất; bảo đảm chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành quy định pháp luật trong quản lý tài chính, tài sản, kế toán, công tác thu, chi thi hành án; tăng cường phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

g) Củng cố, tăng cường đội ngũ công chức làm công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương.

7.2. Đối với Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh

a) Cục trưởng chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ từ điểm a đến điểm e mục 7.1 nêu trên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Cục.

b) Lưu ý sớm xây dựng, báo cáo Tổng cục THADS kế hoạch, dự toán phát sinh kinh phí lớn trong năm (như kinh phí phục vụ tiêu hủy tang vật đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường), chủ động xin nguồn hỗ trợ trong trường hợp Tổng cục THADS không bố trí được nguồn kinh phí.

7.3. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện

Chi cục trưởng chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại điểm b, đ và e mục 7.1 nêu trên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Chi cục.

7.4. Toàn hệ thống THADS tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc trách nhiệm quản lý của Hệ thống THADS

a) Vụ Kế hoạch – Tài chính: tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp về quản lý tài sản công theo đúng quy định; tham mưu, phối hợp tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các cơ quan THADS trong quản lý, sử dụng nhà, đất; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Hệ thống THADS; tham mưu tiến hành kiểm tra, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghiêm, còn tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc trách nhiệm quản lý của Hệ thống THADS; tăng cường kiểm tra, phối hợp thanh tra việc thực hiện quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc trách nhiệm quản lý của Hệ thống THADS, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả việc báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan THADS, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định; thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản của các cơ quan THADS địa phương đúng thời hạn, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và của Bộ Tư pháp.

b) Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc trách nhiệm quản lý của Hệ thống THADS.

Thực hiện nghiêm, hiệu quả việc báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan THADS trên địa bàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định; thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản của các cơ quan THADS tại địa phương đúng thời hạn, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và của Bộ Tư pháp.

c) Chi cục THADS thực hiện nghiêm, hiệu quả, đúng quy định về quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị. Thực hiện nghiêm, hiệu quả việc báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của đơn vị, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định; thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản của đơn vị mình đúng thời hạn, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và của Bộ Tư pháp.

8. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

8.1. Đối với Tổng cục Thi hành án dân sự

a) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS năm 2024.

b) Tham mưu chỉ đạo, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

c) Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu THADS để tích hợp với các cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

d) Tập trung hoàn thiện Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS và các phần mềm phục vụ hoạt động quản lý điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan trong Hệ thống THADS; đảm bảo khả năng trích xuất số liệu phù hợp với các biểu mẫu báo cáo, thống kê.

đ) Nghiên cứu, đề xuất hình thức minh bạch, công khai các bước thực hiện trong quá trình tổ chức thi hành án như: kết quả xác minh điều kiện thi hành án,

kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản; danh sách các vụ việc chưa có điều kiện thi hành án đã chuyển sở theo dõi riêng. Rà soát, cắt giảm, rút gọn hồ sơ, giấy tờ trong các thủ tục hành chính khi sử dụng dữ liệu dân cư. Tập trung nghiên cứu các giải pháp cải cách hành chính nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí trong quá trình THADS.

e) Tăng cường giao ban trực tuyến; đề xuất nâng cấp phần mềm, đảm bảo hệ thống giao ban trực tuyến trong Hệ thống THADS vận hành thông suốt.

g) Tiếp tục duy trì, nâng cấp và nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng và Trang thông tin điện tử THADS. Thực hiện nghiêm chế độ sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, Hệ thống quản lý văn bản điều hành liên kết với trực liên thông văn bản quốc gia, chế độ báo cáo trực tuyến.

h) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong quá trình THADS. Duy trì áp dụng hiệu quả, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Hệ thống cơ quan THADS. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 của Bộ Tư pháp.

8.2. Đối với Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh

a) Thực hiện kịp thời, hiệu quả dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo yêu cầu, chỉ đạo của Tổng cục.

b) Vận hành hiệu quả Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS và các phần mềm phục vụ hoạt động quản lý điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ khác.

c) Thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn, đảm bảo số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

d) Cục trưởng chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại điểm c, g, h mục 8.1 nêu trên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Cục.

8.3. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện

Chi cục trưởng chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại điểm c, g, h mục 8.1 và điểm a, b, c mục 8.2 nêu trên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

9. Công tác phối hợp

9.1. Đối với Tổng cục Thi hành án dân sự

a) Tích cực, chủ động tham mưu Lãnh đạo Bộ tổ chức các cuộc họp liên ngành Trung ương để thống nhất quan điểm giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp trong quá trình áp dụng pháp luật.

b) Tham mưu Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trong việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong quá trình tố tụng, đảm bảo tính đúng đắn của các bản án, quyết định

được thi hành; trách nhiệm của Thẩm phán, kiểm sát viên trong việc đề xảy ra sai sót trong quá trình tố tụng, gây ảnh hưởng đến công tác thi hành án hoặc án bị hủy, sửa sau khi đã tổ chức thi hành xong.

c) Thường xuyên làm việc, trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ tại các địa bàn trọng điểm, địa bàn yếu, thiếu về cán bộ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý; việc chỉ đạo giải quyết các vụ án lớn, phức tạp, kéo dài; việc tiếp nhận, xử lý, bảo quản kho vật chứng của các cơ quan THADS, bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan THADS...

d) Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác Thi hành án.

9.2. Đối với Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh

a) Tranh thủ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thi hành án, nhất là trong tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; trong việc giải quyết các vụ việc trọng điểm, tham nhũng, kinh tế, phức tạp, kéo dài và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan THADS trên địa bàn.

Thường xuyên, định kỳ báo cáo, tham mưu cấp ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tình hình, tiến độ và có biện pháp đôn đốc, chỉ đạo cơ quan THADS thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao tại địa phương; tăng cường kiểm soát, kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan THADS, hoạt động của Đảng viên, cấp ủy và cơ quan THADS.

b) Tổ chức các cuộc họp liên ngành tại địa phương để thống nhất quan điểm giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp trong quá trình áp dụng pháp luật.

c) Phối hợp xây dựng hoặc rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế phối hợp trong lĩnh vực THADS với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp luật, thống nhất phương án giải quyết những vụ việc phức tạp và những vụ việc Chấp hành viên, Chi cục THADS xin hướng dẫn nghiệp vụ.

9.3. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện

Chi cục trưởng chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại mục 9.2 nêu trên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Chi cục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, THAHC năm 2024 và Chương trình hành động này, các cơ quan, đơn vị trong toàn Hệ thống THADS tổ chức thực hiện, gắn với triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 của đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện theo chế

độ báo cáo trong Hệ thống THADS được ban hành theo Quyết định số 440/QĐ-TCTHADS ngày 31/5/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS.

Quá trình thực hiện Chương trình hành động này, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các cơ quan, đơn vị trong Hệ thống THADS chủ động đề xuất, gửi Văn phòng Tổng cục THADS để tổng hợp và báo cáo Tổng Cục trưởng xem xét, quyết định.

2. Văn phòng Tổng cục THADS làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình này. Trong quá trình thực hiện, chủ động báo cáo, kiến nghị với Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo Chương trình hành động được thực hiện hiệu quả. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tổng cục THADS trong quá trình thực hiện Chương trình hành động này.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí nguồn ngân sách đảm bảo cho các đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại Chương trình hành động này theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Văn phòng Bộ (để p/h);
- Vụ Tổ chức cán bộ (để p/h);
- Cục Kế hoạch - Tài chính (để p/h);
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/h);
- Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/h);
- Lưu: VT, VP.



TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Quang Thái